



ที่ ศธ ๖๖๓๒/ว ๐๑๔๕

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการศึกษาวิจัยฯ และหนังสือตอบรับโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในการเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี และนำข้อมูลที่ได้รับมา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการ สอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในหรือนอกเขตจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินผลผู้รับบริการ สาธารณะทั้งปีงบประมาณ จำนวนอย่างน้อย ๔ ภารกิจ (ตามตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินการที่มี มาตรฐานและเป็นกลาง นั้น

ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีการกิจด้านการให้บริการวิชาการและด้านการวิจัยแก่สังคมในทุกๆระดับ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๔ ภารกิจ (ตามตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒) และนำผลข้อมูลมาปรับปรุง การบริการให้มีคุณภาพต่อไป โดยมีงบประมาณดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานโครงการฯ นายสกุล ศิริกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๙๒๑๙ ๑๘๗๗ หรือ [www.dsed.in.th](http://www.dsed.in.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๓ , ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๙๓

โทรสาร : ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ (อัตโนมัติ)